

5
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN YÊN

Đuyệt đơn tin
17/01/2011
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 16.../UBND-VP
Về việc tổ chức đón Tết
Nguyên Đán Tân Mão 2011.

Tân Yên, ngày 16... tháng 01 năm 2011

- Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị tỉnh, TƯ đóng trên địa bàn;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân của huyện;
- Các cơ quan thuộc HU, UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Năm 2010, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng với sự đoàn kết, phấn đấu của các cấp các ngành, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2010, để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ tốt nhân dân đón Tết Tân Mão, Chủ tịch UBND yêu cầu các ngành, các cơ quan, các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, UBND các xã thị trấn trên địa bàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán như sau:

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã thị trấn chỉ đạo tăng cường chăm sóc và thu hoạch cây rau màu vụ Đông 2010, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Chiêm - Xuân 2011; quan tâm phòng chống dịch bệnh, chống rét cho cây trồng và đàn vật nuôi; làm tốt công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng; chủ động thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp; tổ chức tốt "Tết trồng cây Xuân Tân Mão".

Ban chỉ đạo 127 huyện chỉ đạo cơ quan Quản lý thị trường tổ chức các Đoàn công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, gian lận trong đo lường; quan tâm kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều chỉnh giá, kê khai, niêm yết giá,... tăng cường kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, các cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm theo đúng quy định; phấn đấu không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", tu sửa, viếng nghĩa trang liệt sỹ; thăm và tặng quà các gia đình có công với Nước, các đối tượng chính sách xã hội, các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc

biệt khó khăn; kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ, cứu trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách kịp thời đúng đối tượng, đúng chế độ. Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động đôn đốc, giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời cho người lao động trong các doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức và nhân dân phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” thực hiện tốt cuộc vận động “Tết vì người nghèo” để mọi nhà, mọi người đều có Tết.

Phòng Kinh tế và hạ tầng chỉ đạo việc chỉnh trang đô thị, đảm bảo việc chiếu sáng, cắt tỉa, trang trí cây xanh tại trung tâm thị trấn Cao Thượng.

Phòng Văn hoá- Thông tin chỉ đạo việc trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ mừng tại các cơ quan đơn vị, các điểm đông dân cư; hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hoá, lễ hội đầu xuân đảm bảo lành mạnh, tiết kiệm. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...; phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện tốt các chương trình văn hóa, thể thao phong phú, đa dạng, phù hợp với truyền thống dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Phòng Y tế theo dõi, phát hiện và có biện pháp tích cực ngăn chặn các loại dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn huyện. Chỉ đạo bệnh viện, cơ sở y tế bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24 giờ trong ngày, bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, cơ sở y tế.

Ban An toàn giao thông huyện chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện giao thông, kiên quyết xử lý những vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phần đầu giảm TNGT, nhất là trong dịp Tết.

Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan, đơn vị có kế hoạch phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt các loại pháo, tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc, sô đê, cá độ. Công an huyện mở đợt cao điểm phòng tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống cháy nổ; tập trung cao các lực lượng tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết, đặc biệt là đêm Giao thừa; bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông; bảo vệ an toàn các điểm dân cư đông đúc, thị trấn, thị tứ; ngăn chặn và xử lý nghiêm việc đốt pháo trái phép, cờ bạc, ma túy, mại dâm.

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các ngành chức năng

thực hiện vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh; thực hiện treo cờ, khẩu hiệu mừng Đảng - mừng Xuân tại các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình; có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao phục vụ trong những ngày Tết Nguyên Đán. Tăng cường nắm thông tin và thực hiện kịp thời các biện pháp nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương mình, nhất là vấn đề an ninh nông thôn.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 gọn nhẹ trong nội bộ, không phô trương lãng phí, xong trong tháng 01/2011. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình. Nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ để làm quà biếu, quà tặng, chia thưởng dưới mọi hình thức trong dịp Tết. Kiểm tra lịch làm việc trong dịp Tết, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, không được để công việc trì trệ, ùn tắc. Quán triệt tinh thần đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không cờ bạc, uống rượu bia quá chén, mê tín dị đoan, đảm bảo an toàn giao thông... đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện tổng vệ sinh và chỉnh trang trụ sở cơ quan, đơn vị. Chủ động phân công lãnh đạo và cán bộ trực đảm bảo giải quyết công việc thông suốt, bảo vệ cơ quan không để kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản trong những ngày nghỉ Tết.

Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần thực hiện tốt các nội dung trên, thường xuyên nắm bắt, tổng hợp tình hình; báo cáo lịch trực tại cơ quan trước tết Nguyên đán và kết quả thực hiện sau tết gửi Chủ tịch UBND huyện theo địa chỉ thư điện tử: tanyen_vt@bacgiang.gov.vn và máy FAX số 02403.878.267 hoặc đường công văn hoá tốc hàng ngày đối với công việc đột xuất và định kỳ theo yêu cầu trước 16h giờ ngày 05 tháng 02 năm 2011 (tức ngày mồng 3 tháng Giêng năm Tân Mão)/.

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- VP HU, HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, VP.



Đỗ Mạnh Tiên